



จดหมายข่าว ฉบับที่ 18 ประจำเดือนตุลาคม 2559 - มกราคม 2560



นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ พุศัศบตีที่ 13 ตุลาคม 2559 นำความโศกเศร้ามายังพสกนิกรไทยทั่วประเทศ ในการนี้ อบต. คบบาง ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวคบบาง ร่วมแสดงออกซึ่งความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต ของพระองค์ท่าน โดยการจัดซุ้มลงนามถวายความอาลัย ขอรัด ประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงความอาลัย ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ **“พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”** เพื่อเผยแพร่พระ อัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ และร่วมกับจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ตามโครงการเรียนรู้พระราชกรณียกิจ และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“น้อมเสด็จสุสวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ”



โครงการ “บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เกิดให้องค์ราชัน ราชินี” บ้านนางเยียม บุณราศรี หมู่ที่ 4

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบาย สานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ประชาชน และภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ ในลักษณะประชารัฐร่วมกัน ดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ด้วยวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

โดย อบต.คมบาง ได้เลือกดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม หลังคา บ้านให้กับนางเยียม บุณราศรี ชาวบ้านหมู่ที่ 4 เนื่องจากมีฐานะยากจน ลักษณะเป็นบ้านไม้แบบโบราณ อายุการใช้งานกว่า 70 ปี หลังคาชำรุดกว่า 80% ต้องการการซ่อมแซม โดยได้ดำเนินการเปลี่ยนวัสดุหลังคา จากกระเบื้องว่านแบบโบราณ เป็นกระเบื้องลอนคู่ และได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา



โครงการและกิจกรรม ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

อบต.คมบาง ได้รับการสนับสนุนทุน เงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดจันทบุรี



โครงการจุดตรวจอำนวยความสะดวกทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

อบต.คมบาง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดให้มีการตั้งจุดตรวจอำนวยความสะดวกทางถนน แก่ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเฝ้าระวังอุบัติเหตุ และบริการประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมา

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการซ่อมแซมบำรุงรักษา

- โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายเขาน้อย-เนิน
ยาง หมู่ 1 และหมู่ 8 (3 ช่วง)



- โครงการซ่อมแซมถนนด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป หมู่
1-10



- โครงการปิดฝายกั้นน้ำ หมู่ 2, 9 และ 10
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2560



จังหวัดสะอาด การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด้วยหลัก 3Rs-ประชารัฐ

โครงการ “จังหวัดสะอาด” มีเป้าหมายเพื่อลด
ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนเกิดพฤติกรรมลด คัดแยก และใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี และการเก็บขน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน

การจัดการขยะกับ 3Rs Reduce Reuse Recycle : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

ลดของเสียลดโลกร้อน แยกขยะก่อนทิ้ง

ขยะทั่วไป
GENERAL WASTE

ขยะย่อยสลายได้
COMPOSTABLE WASTE

ขยะรีไซเคิล
RECYCLE WASTE

ขยะอันตราย
HAZARDOUS WASTE

ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมั่นปัญหาขยะ

ขอเชิญทุกบ้านร่วมด้วยช่วยกันลดปริมาณขยะ ร่วมกัน
แยกขยะก่อนทิ้ง สร้างจิตสำนึกการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อ
เป็นการรักษาสุขภาพแวดล้อม และเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี
ของชาวคมบาง

- วิธีง่าย ๆ ที่ทำได้ทุกบ้าน
1. ลดปริมาณการใช้ เลือกหรือหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
 2. แยกขยะที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ออกจากขยะทั่วไป
 3. กรูรงถึงขยะด้านในด้วยถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ง่าย
 4. มัดปากถุงก่อนทิ้งลงถัง ช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน



3Rs Reduce Reuse Recycle : Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็น และการก่อให้เกิด Reuse คือ การ
ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ Reuse คือ การนำสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ไปแล้วมาใช้ซ้ำ หรือผลิตซ้ำจาก
ขยะ นำไปจัดการด้วยการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เป็นประโยชน์ จากต้นกำเนิดมาใช้ใหม่

บรรณาธิการ : ส.ต.ท.ประโยชน์ สนิทกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง
คณะทำงาน : สำนักงานปลัด อบต. คมบาง
ผู้ออกแบบและจัดทำ : น.ส.จันทิมา นิสสัยสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล



องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

36 หมู่ 9 ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทร/โทรสาร 0-3939-7066

Email : sao_kombang@live.com

Website : www.kombang.com

ฉบับที่ 18 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560